



คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปริญญานเกศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศักราช ๒๕๔๔

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทูลเกล้า ฯ ถวาย
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทำนุบำรุงการศึกษาของชาติ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรม ทรงสนับสนุนฟื้นฟูและพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาการสาขาต่างๆ อันหลากหลาย ทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ และการสืบสานมรดกไทย ภูมิปัญญาไทย และเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งทรงส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ต่าง ๆ ทั้งองค์ความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการวิจัย พัฒนาพืชสมุนไพรไทยอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทรงสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การขยายการทำสวน สมุนไพร ทรงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์พรรณไม้ไทยและพืชสมุนไพรไทย จึงนำไปสู่ การริเริ่มให้มีการเก็บรักษาพันธุกรรมในรูปของเมล็ดและเนื้อเยื่อในธนาคารพืชพรรณ ตลอดจน การศึกษาและบันทึกสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ ของพันธุ์พืชที่หายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทรงส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ นอกจากนี้ ยังทรงริเริ่มโครงการสวนพฤกษชาติโรงเรียน ตามโรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการอนุรักษ์พืชพื้นเมือง ได้แก่ พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชเศรษฐกิจ พืชเครื่องเทศ และพืชสมุนไพร โดยทรงสนับสนุนให้มีการปลูกพืชสมุนไพรอย่างกว้างขวาง อาทิ การปลูกพืชพื้นบ้าน ซึ่งมีสารต้านออกซิเดชัน นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างแท้จริง

ในส่วนที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ การเก็บรักษา และการหมดอายุของเวชภัณฑ์ยา ซึ่งใช้ในโครงการแพทย์อาสาตามพระราชดำริ โครงการแพทย์เคลื่อนที่ กองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง และกองแพทย์หลวงสวนจิตรลดา นั้น มีการใช้เวชภัณฑ์ยาหลากหลายชนิด ซึ่งมีมูลค่าสูงในแต่ละปี เพื่อพระราชทานแก่ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นพระราชกรณียกิจสนองพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด

ทางด้านโภชนาการ ทรงริเริ่มโครงการจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ เพื่อให้พสกนิกรมีสุขภาพอนามัยดี อาทิ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ราษฎรประสบปัญหาการขาดสารไอโอดีน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พระราชกรณียกิจของพระองค์เหล่านี้เป็นที่ชื่นชมยกย่องและได้รับการเชิดชูเกียรติคุณ จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในพระราชอาณาจักรและในต่างประเทศ จึงทรงได้รับรางวัลเหรียญซีเรส สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านอาหารและโภชนาการดีเด่น ในวันอาหารโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕

พระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการสาขาเภสัชศาสตร์ การแพทย์ เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศโดยรวม ด้วยพระปรีชาสามารถ พระเกียรติคุณ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นคุณูปการยิ่งในการพัฒนาประเทศ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์ความรู้ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ประจักษ์โดยทั่วกัน และเป็นสิริมงคล แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิชาชีพเภสัชกรรมสืบไป

